

**NGÀY LÀM VIỆC THỨ HAI...**

(Tiếp theo trang 1)

có các đồng chí: Phạm Văn Sinh, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh; các vị đại biểu Quốc hội tỉnh; các vị đại biểu HĐND tỉnh khóa XVI; đại diện lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, lãnh đạo các huyện, thành phố. Đồng chí Đàm Văn Vương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh điều hành phiên họp.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định: Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, sự nỗ lực phấn đấu của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2017; tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2017; tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2017. Các đại biểu cũng nêu những vấn đề mà cử tri và nhân



Các đại biểu dự kỳ họp.

Ảnh: NGỌC LINH

Biểu quyết và các ban của HĐND tỉnh; xem xét, quyết định theo thẩm quyền của HĐND tỉnh các vấn đề quan trọng khác theo chương trình kỳ họp; tập trung thảo luận, làm rõ những kết quả nổi bật, tồn tại, hạn chế, nguyên nhân của tồn tại, hạn chế trong phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng 8,57% so với cùng kỳ năm 2016. Tổng giá trị sản xuất tăng 9,45%, trong đó nông, lâm, thủy sản tăng 4,19%, công nghiệp, xây dựng tăng 12,75%, thương mại, dịch vụ tăng 7,84%. Tổng thu ngân sách nhà nước đạt 68,3% dự tại tổ để phát huy vai trò, trách nhiệm trước cử tri và nhân dân; tham gia chất vấn các thành viên UBND tỉnh và thủ trưởng các ngành về vấn đề cử tri, nhân dân trong tỉnh còn nhiều ý kiến, góp phần hoàn thành tốt chương trình kỳ họp.

Sau phần khai mạc, đồng chí Phạm Văn Ca, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu 6 tháng cuối năm 2017. hiện tốt. Chất lượng y tế, giáo dục chuyển biến tích cực. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục được đẩy mạnh. Đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh cũng báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản, chương trình mục tiêu quốc gia 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017; tình hình thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và dự kiến thực hiện thu, chi ngân sách năm 2017. Cũng trong phiên họp buổi sáng, các đại biểu đã nghe các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo nội dung các tờ trình khác UBND tỉnh trình tại kỳ họp, đã được các ban của HĐND tỉnh thẩm tra.

Phiên họp chiều cùng ngày, dưới sự điều hành của đồng chí Đàm Văn Vương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh, các đại biểu tiếp tục nghe lãnh đạo HĐND tỉnh, trưởng các ban của HĐND tỉnh báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ tư; chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2018; nội dung báo cáo thẩm tra các báo cáo, tờ trình trình kỳ họp.

Các đại biểu đã biểu quyết nhất trí thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Ủy viên UBND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Đào Tuấn Anh, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh do được điều động đến nhận công tác tại Quận khu 3; biểu quyết nhất trí thông qua Nghị quyết về việc bầu bổ sung chức vụ Ủy viên UBND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021; nhất trí giới thiệu nhân sự ứng cử Ủy viên UBND tỉnh đối với ông Nguyễn Đức Dũng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và ông Trần Huy Hải, Giám đốc Sở Ngoại vụ trúng cử chức vụ Ủy viên UBND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Sau đó, HĐND tỉnh chia tổ thảo luận, đóng góp ý kiến vào các báo cáo, đề án, tờ trình trình tại kỳ họp.

**NÊU CAO TÍNH THẦN TRÁCH NHIỆM...**

(Tiếp theo trang 1)

*Kính thưa các vị đại biểu khách quý, Thưa các vị đại biểu HĐND tỉnh!*

Thời gian qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, sự nỗ lực phấn đấu của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm của tỉnh phát triển ổn định, sản xuất công nghiệp, nông nghiệp đạt kết quả tốt; đã tổ chức thành công hội nghị xúc tiến đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, thu hút sự quan tâm đầu tư của đồng công cộng đồng doanh nghiệp. Lĩnh vực giáo dục, đào tạo; khoa học, công nghệ, văn hóa, xã hội, y tế tiếp tục có sự chuyển biến tích cực. An sinh xã hội được bảo đảm, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững.

Đạt được kết quả trên là do có sự quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ban, ngành trung ương; sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, toàn diện, tập trung của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự nỗ lực vượt bậc của các cấp, các ngành và nhân dân trong tỉnh, trong đó có sự đóng góp rất tích cực của các vị đại biểu HĐND tỉnh.

*Kính thưa các vị đại biểu!*

Tuy chúng ta đã đạt được những thành tích cơ bản trong 6 tháng đầu năm, song, kiểm điểm đánh giá trong quá trình thực hiện vẫn còn bộc lộ một số tồn tại cần khắc phục, đó là: Kinh tế tăng trưởng chưa bền vững; việc triển khai thực hiện đề án cơ cấu lại ngành Nông nghiệp đạt hiệu quả chưa cao; thị trường thực phẩm hàng hóa, đặc biệt là hàng nông sản thực phẩm rất khó khăn, gây thiệt hại cho người nông dân; hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch còn hạn chế; công tác thu nợ thuế có nhiều khó khăn. Về pháp luật trong khai thác tài nguyên còn diễn biến phức tạp; một số điểm gây ô nhiễm môi trường chậm được khắc phục. Công tác cải cách hành chính tuy đã có nhiều cố gắng nhưng vẫn còn tình trạng trì trệ ở một số địa phương, đơn vị. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh chưa được cải thiện. Các vị phạm trong lĩnh vực an toàn vệ sinh thực phẩm; trong quản lý, sử dụng đất đai; các hiện tượng tham nhũng, lãng phí vẫn là những vấn đề mà cử tri và nhân dân quan tâm, lo lắng.

Những tồn tại trên đòi hỏi các cấp, các ngành và các vị đại biểu HĐND tỉnh cần phát huy tinh thần trách nhiệm, nghiêm cứu, đề xuất các giải pháp đồng bộ để khắc phục trong thời gian tới. Tại kỳ họp này, để hoàn thành tốt nội dung chương trình đã đề ra, Thường trực HĐND tỉnh đề nghị các vị đại biểu tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau:

**Một là,** tập trung thảo luận, tham gia vào các báo cáo của UBND tỉnh và các cơ quan chức năng; cho ý kiến về các tờ trình của UBND tỉnh; các báo cáo kết quả giám sát chuyên đề, báo cáo thẩm tra của các ban HĐND tỉnh, báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ tư HĐND tỉnh. Đồng thời, xem xét, quyết định theo thẩm quyền của HĐND tỉnh về các vấn đề quan trọng khác trong chương trình kỳ họp đã được các vị đại biểu HĐND tỉnh nhất trí thông qua.

**Hai là,** việc xem xét và quyết định các nội dung tại kỳ họp này có ý nghĩa quan trọng không chỉ đối với việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2017 mà còn tạo nền tảng vững chắc cho việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 - 2020 mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đã đề ra. Để nghị các vị đại biểu trong quá trình thảo luận cần tập trung làm rõ những kết quả nổi bật và nguyên nhân đã đạt được về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, những vấn đề còn tồn tại, hạn chế; phân tích sâu sắc các nguyên nhân và dự báo tình hình những năm tiếp theo. Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ tiếp tục đổi mới, nâng cao hơn nữa chất lượng các hoạt động chất vấn, trả lời chất vấn và thảo luận tại kỳ họp của đại biểu HĐND tỉnh và thủ trưởng các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan, hướng vào việc đánh giá khách quan, toàn diện những kết quả đạt được, tìm ra các giải pháp thiết thực, khả thi để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm năm 2017.

**Ba là,** đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiêm cứu, phát huy vai trò, trách nhiệm trước cử tri và nhân dân trong tỉnh, tham gia chất vấn các thành viên UBND tỉnh và các ngành về những vấn đề mà cử tri và nhân dân trong tỉnh còn nhiều ý kiến, góp phần hoàn thành tốt chương trình kỳ họp đã đề ra.

Với tinh thần đó, tôi xin tuyên bố khai mạc kỳ họp thứ tư HĐND tỉnh khóa XVI.

*Xin trân trọng cảm ơn!*

**HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN...**

(Tiếp theo trang 1)

Thái Bình đã trao đổi 150 tin, bài có liên quan đến hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước, hoạt động tội phạm... Các mô hình quản chúng tự quản, tự phòng vệ an ninh trật tự ở cơ sở được tăng cường xây dựng, củng cố và nhân rộng. Các lực lượng đã phối hợp, vận động nhân dân giao nộp hơn 80kg pháo các loại, 5 súng tự chế, 94 kíp nổ, 2 lựu đạn, 262 viên đạn các loại, 77 vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ...

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và đồng chí Thứ trưởng Bộ Công an đánh giá cao tinh thần đồng lòng, kịp thời phối hợp, hiệp đồng xử lý các vấn đề phát sinh tại cơ sở của lực lượng công an, quân sự, biên phòng các cấp trong thời gian qua. Các đồng chí yêu cầu trong thời gian tới, các lực lượng tiếp tục phối hợp tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác quân sự, quốc phòng địa phương, công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và công tác biên phòng; triển khai các kế hoạch, phương án, biện pháp nhằm chắc tình hình cơ sở, tình hình địa bàn, phát hiện và đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu phá hoại của kẻ thù, giữ vững an ninh trật tự làm tiền đề để phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, nâng cao đời sống nhân dân; tiếp tục phối hợp tham mưu làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, xây dựng và bảo vệ lực lượng, đấu tranh phòng, chống tội phạm trên địa bàn, nhất là tội phạm ma túy, không để xảy ra bạo loạn, mất ổn định ở cơ sở; phối hợp tổ chức tổ chức tập khu vực phòng thủ các cấp, bảo đảm đúng, đủ nội dung, hiệu quả; rà soát, bổ sung các phương án phòng, chống thiên tai, dịch họa; hoàn chỉnh, thống nhất các nội dung trình Chính phủ ban hành nghị định mới, phù hợp trong thời gian tới.

**THÔNG BÁO**

Văn phòng công chứng Thái Bình trân trọng thông báo. Quyết định cho phép thành lập văn phòng công chứng số 3609/QĐ-UBND ngày 18/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình. Địa chỉ trụ sở: Số nhà 224, phố Lê Đại Hành, phường Kỳ Bá, thành phố Thái Bình. Trưởng văn phòng: Ông Nguyễn Xuân Thọ. Nay văn phòng công chứng Thái Bình được UBND tỉnh Thái Bình cho phép chuyển đổi thành "Văn phòng công chứng Nguyễn Xuân Thọ" có trụ sở mới tại số 255, Lý Thái Tổ, phường Kỳ Bá, thành phố Thái Bình và đã được Sở Tư pháp Thái Bình cấp lại giấy đăng ký hoạt động số 16/TP-ĐKHD ngày 5/6/2017. Vậy văn phòng công chứng Thái Bình xin thông báo để nhân dân và quý cơ quan được biết.

**85 LƯỢT Ý KIẾN...**

(Tiếp theo trang 1)

đã phân tích, đánh giá, bổ sung thêm những mặt được, những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân để xuất một số giải pháp trong chỉ đạo, điều hành của các cấp,

các ngành trong thời gian tới để thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2017. Các đại biểu cũng nêu những vấn đề mà cử tri và nhân

dân đang quan tâm, những vấn đề tổng hợp từ hoạt động của HĐND tỉnh trên các lĩnh vực: nông nghiệp, nông thôn, công thương, giao thông, tài nguyên và môi trường, tài chính, ngân hàng, văn hóa, xã hội, an ninh trật tự, xây dựng chính quyền.

đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị Văn phòng HĐND tỉnh nghiên cứu tiếp thu các ý kiến đóng góp của đại biểu bổ sung, chỉnh sửa lại báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận tổ đầy đủ, rõ ràng, hợp lý, tránh trùng lặp với báo

cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri. Trên cơ sở bản đăng ký của các đại biểu, đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh thống nhất lại nội dung phát biểu thảo luận và chất vấn tại hội trường vào ngày 14/7.

**HƯNG HÀ**  
**Tích cực chống úng bảo vệ sản xuất**



Trạm bơm Tịnh Xuyên (Hưng Hà) vận hành tiêu nước.

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp qua Bắc Bộ kết hợp với hội tụ gió trên cao nên từ ngày 11/7 đến 7 giờ sáng ngày 13/7/2017 trên địa bàn huyện Hưng Hà có mưa to với tổng lượng mưa gần

200mm. Mưa to kéo dài đã làm trên 1.240ha lúa mùa của các địa phương trong huyện bị ngập úng, trong đó hơn 80% ngập trắng. Các xã có diện tích lúa bị ngập úng nhiều là Thái Phương gần 100ha, Minh Tân 40 - 50ha,

Tiến Đức hơn 40ha... Đặc biệt, một số diện tích lúa mùa bị ngập có nguy cơ mất trắng.

Trước tình hình trên, huyện Hưng Hà đã chỉ đạo các địa phương bằng mọi biện pháp, huy động lực lượng tháo dỡ vật cản trên các sông trực, kênh mương nội đồng nhằm tiêu nước triệt để cho diện tích lúa mùa đang bị ngập úng. Theo ông Vũ Văn Hạnh, Phó Chủ tịch UBND huyện: Huyện đã chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng các HTX SXKD DVNN tiến hành giải tỏa dòng chảy trên các sông trực, các kênh mương, mặt ruộng để tiêu nước nhanh chóng. Kiểm tra và khắc phục cũng cố, tôn cao bờ vùng, bờ thửa, bờ kênh tiêu. Các trạm bơm chủ động sẵn sàng vận hành khi có yêu cầu. Huyện cũng chỉ đạo Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi tiêu cao nước mặt ruộng và trên hệ thống sông trực cấp III. Các ngành, địa phương theo dõi diễn biến thời tiết để có biện pháp chủ động ứng phó kịp thời với những ảnh hưởng xấu của thời tiết, bảo vệ an toàn cho lúa mùa.

NGỌC MAI

**► Ông Nguyễn Văn Bình, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Hưng Hà**



Bên cạnh việc đôn đốc, kiểm tra các địa phương trong việc tiêu thoát nước bảo vệ lúa mùa, Phòng chỉ đạo các HTX hướng dẫn nông dân bảo vệ tốt diện tích mạ dự thừa, chuẩn bị đủ lượng mạ dự phòng để ứng phó trong điều kiện thời tiết bất thuận. Đối với diện tích lúa bị ngập úng, sau khi nước rút cần kiểm tra và có biện pháp chăm sóc phù hợp để lúa phát triển. Riêng diện tích bị ngập úng nặng cần có phương án gieo cấy lại trước ngày 30/7/2017 hoặc chuyển đổi sang cây trồng phù hợp.

**► Ông Nguyễn Văn Hà, Giám đốc Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi Hưng Hà**



Xí nghiệp đã phối hợp với các đơn vị, địa phương tích cực kiểm tra công tác vận hành bơm tiêu úng của các trạm bơm do Xí nghiệp quản lý, đồng thời đôn đốc các HTX và nông dân chủ động bơm tiêu nước cục bộ tránh để lúa bị ngập lâu trong nước. Từ ngày 11/7, 3 trạm bơm lớn của huyện là Tịnh Xuyên, Minh Tân, Hà Thanh đã được vận hành hết công suất để bơm tiêu nước bảo vệ sản xuất.

**► Ông Trần Hữu Văn, Giám đốc HTX SXKD DVNN xã Tiến Đức (Hưng Hà)**



Đến ngày 6/7/2017, nông dân trong xã đã gieo cấy xong 292ha lúa mùa. Do mưa lớn, toàn xã có khoảng 40ha bị ngập nặng, chủ yếu tập trung ở các thôn Trung Phương, Đoàn Bàng, Phú Việt... Từ ngày 12/7, địa phương đã huy động nhân lực, máy móc để vớt bèo bọng, vật cản, khơi thông dòng chảy. Khó khăn nhất hiện nay là nước trên hệ thống sông trực cao hơn nước trong đồng nên việc tiêu thoát nước chỉ trông chờ vào trạm bơm Minh Tân.

**► Ông Nguyễn Văn Tuyên, trạm trưởng trạm bơm Minh Tân (Hưng Hà)**



Để bảo đảm tiêu thoát nước, trạm bơm Minh Tân đã duy tu, bảo dưỡng máy móc, tổ chức khơi thông dòng chảy và phân công nhân viên trực 24/24 giờ sẵn sàng vận hành máy bơm tiêu nước. Sáng ngày 11/7, trạm đã tiến hành mở cống tiêu và vận hành toàn bộ 8 máy bơm để tiêu thoát nước bảo vệ sản xuất. Đến sáng ngày 13/7, mực nước tại trạm Minh Tân đã hạ được 0,5m so với sáng ngày 11/7.

**► Bà Trần Thị Thành, xã Tiến Đức (Hưng Hà)**



Gia đình tôi gieo cấy gần 1 mẫu lúa mùa. Do thời tiết mưa lớn từ đêm ngày 11/7 nên toàn bộ diện tích lúa của gia đình đã bị ngập. Đến sáng ngày 13/7 nước vẫn chưa rút nên gia đình đã có phương án chuẩn bị mạ để gieo cấy lại cho kịp khung thời vụ.